

Ba Đình, ngày 20 tháng 3 năm 2024

LỜI KÊU GỌI
Ủng hộ Quỹ “Vi Biển, đảo Việt Nam”

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân quận Ba Đình.

Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, qua hàng ngàn năm lịch sử, biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Trong những năm qua, với tinh thần “Vi biển, đảo Việt Nam”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân với biển, đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo; cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn quận nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng về biển, đảo thân yêu, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vi Biển, đảo Việt Nam” của quận năm 2024.

*** Mức tham gia ủng hộ:**

- Mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và Nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình.

Tham gia ủng hộ Quỹ “Vi biển, đảo Việt Nam” là góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN BA ĐÌNH

Số 18B Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.3845.2823 - 04.3843.9016

Hoặc qua tài khoản:

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình.

Địa chỉ: 18b Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Số tài khoản: 3761.0.1102751.91059 tại: Kho bạc Nhà nước Ba Đình.

Thời gian ủng hộ: từ ngày 20/3/2023 đến ngày 10/6/2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Duy Nhiên